



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 8-5-2016

**Chúa nhật 7 Phục Sinh
Lễ Chúa thăng thiên**

Sức mạnh từ trời cao

LỜI CHÚA: Lc 24, 46-53

Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Đức Giêsu được đưa về trời khiến cả nhân loại hoan hỉ. Con Thiên Chúa làm người, long đong với phận người, nếm cái nghèo đói, nhọc nhằn, nếm nỗi khổ đau, cay đắng. Cuộc đời Ngài tưởng như là một thất bại ê chề. nhưng rồi Ngài đã được phục sinh, đã hiện ra, và được khải hoàn đưa vào thế giới của Thiên Chúa. Ngài từ Cha mà

(xem tiếp trang 2)

**Đức giáo hoàng Phanxicô
sẽ nhận Giải thưởng Charlemagne tại Vatican**



được thành lập năm 1949 và hằng năm kể từ năm 1950 được thành phố Aachen, Đức, trao cho các cá nhân có những đóng góp vào đời sống chính trị, kinh tế và tinh thần của châu Âu, đặc biệt là thúc đẩy sự đoàn kết Âu châu. Giải thưởng bao gồm một huy chương, một chứng chỉ và khoản tiền tượng trưng 5000 euro.

Khi công bố trao giải cho Đức giáo hoàng Phanxicô vào tháng Mười Hai năm ngoái, Ủy ban này đã nhắc đến bài diễn văn của Đức giáo hoàng tại Nghị viện châu Âu ngày 25-11-2014, đến sứ điệp của ngài về hòa bình và sự cảm thông, cũng như lòng nhân ái, khoan dung, và tình liên đới của Đức giáo hoàng.

Ủy ban nhận định: “Đức giáo hoàng Phanxicô đưa ra một sứ điệp hy vọng

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục
kêu gọi hòa bình tại Syria**

WHĐ (03.05.2016) – Hôm Chúa nhật 01-05, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa lại đưa ra lời kêu gọi hòa bình tại Syria. Trước hàng vạn người quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi buồn sâu xa của ngài trước thảm kịch mới xảy ra tại đất nước này.

Đức Thánh Cha lưu ý cơn lốc bạo lực khiến tình hình cứu trợ nhân đạo vốn đã được báo động đang trở nên nghiêm trọng hơn, tiếp tục làm tăng thêm số nạn nhân vô tội, gồm trẻ em, người bệnh và những người tham gia công cuộc cứu trợ dân chúng, bất kể phải chịu nhiều hy sinh. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các phe phái trong cuộc xung đột hãy tôn trọng việc ngừng bắn và tăng cường đối thoại. Đó chính là con đường duy nhất có thể đưa đến hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô, mới đây đã đưa mười hai người Syria tị nạn từ đảo Lesbos của Hy Lạp về Roma, đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm và đau buồn trước thảm kịch tại Syria, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế dừng tỏ ra thụ động.

Yên tĩnh tạm thời

Theo hãng tin AFP, sáng Chúa nhật tại Aleppo tình hình trở nên yên tĩnh sau những cuộc ném bom ban đêm của cả hai phía chính phủ và quân nổi dậy. Nhưng dân chúng vẫn ẩn náu trong nhà vì sợ lại có đợt tấn công mới. Aleppo là thành phố thứ hai của Syria trở thành chiến trường chính, kể từ năm 2011 đến nay đã có hơn 270.000 người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đến Geneva vào tối Chúa nhật 01-05

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đến và lại trở về với Cha. Sứ mạng Cha giao, tuy khó khăn, nhưng Ngài đã hoàn tất. Ta cần chiêm ngắm giây phút Ngài được siêu thăng. Ngài giơ tay chúc lành cho các môn đệ như vị thượng tế. Ngài về trời trong tư thế đang chúc lành. Chúc lành cho trái đất mà Ngài đã sống. Chúc lành cho mọi người là người như Ngài. Hôm nay chúng ta vui vì biết mình có người Anh trưởng đã được nâng lên đến tột đỉnh vinh quang thần linh. Con người đầu tiên với tất cả nhân tính như ta đã được siêu tôn trên trời, dưới đất và nơi âm phủ. Sự thành công của Đức Giêsu là niềm hy vọng cho ta. Cùng đi với Ngài trên con đường cheo leo ấy, Chúng ta tin mình sẽ đến nơi mà Ngài đã đến.

Đức Giêsu về trời sau khi hoàn thành sứ vụ dưới đất. Ngài muốn ta trưởng thành và gánh lấy trách nhiệm. Bước chân Ngài mới chỉ đi hết xứ Palestina bé nhỏ. Còn cả một thế giới mê mông ngút ngàn. Còn bao dân tộc xa gần chưa hề nghe rao giảng. Ngài muốn ta làm chứng nhân của Ngài đến tận thế. Thiên thần bảo chúng ta không được khoanh tay nhìn trời, vì còn quá nhiều việc phải làm trước mắt. Chúng ta phải nhiệt tình xây dựng quê hương này huynh đệ hơn, công bằng hơn, bác ái hơn, văn minh hơn, để nó xứng đáng đón ngày Ngài trở lại. Chúng ta không được khoanh tay nhìn trời, nhưng lòng chúng ta lại phải thường xuyên hướng lên trời. Xây dựng trái đất mà không hướng lòng về trời, thì sẽ không tìm được câu trả lời tối ưu. Chúng ta cần sức mạnh từ trên cao của Thánh Thần để giải quyết những vấn đề chẳng chịt của trái đất: đói trái, ma túy, trộm cắp, tham nhũng, ô nhiễm, nghèo đói và nhất là vấn đề xây dựng con người.

Khoa học kỹ thuật tiến bộ làm cuộc sống nhẹ nhàng nhưng cũng thường làm con người thêm nặng nề. Con người như bị dính vào những sản phẩm mình tạo ra, bị nô lệ cho những nhu cầu không có thực. Trái đất này vẫn có sức thu hút ghê gớm khiến ta muốn

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi lời chúc mừng Phục sinh đến tín hữu của các Giáo hội Đông phương



WHĐ (01.05.2016) – Nhân dịp Lễ Phục Sinh của các Giáo hội Đông phương cử hành vào Chúa nhật 01 tháng Năm 2016 theo lịch Julianô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chúc mừng đến tín hữu của các Giáo hội này.

Ngỏ lời với các tín hữu hành hương tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng, Đức Thánh Cha nói: “Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban cho những người anh chị em của chúng ta thuộc các Giáo hội Đông phương ánh sáng và bình an của Ngài. *Christos anesti!* (Chúa Kitô đã sống lại!)”.

Trước đó, trong một dòng *tweet* trên trang *Twitter* @Pontifex, Đức Thánh Cha nhấn gửi: “Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các tín hữu của các Giáo hội Đông phương đang mừng lễ Phục sinh vào ngày hôm nay. *Christos anesti!* (Chúa Kitô đã sống lại!)”

Trong khi đó vào dịp Lễ Phục sinh của Giáo hội Chính thống Đông phương, tại các cuộc đàm phán ở

Minsk, các bên đã đồng ý rằng các lực lượng chính phủ Ukraina và quân ly khai được Nga hậu thuẫn sẽ tuân thủ một cuộc ngừng bắn toàn diện ở Đông-Nam Ukraina, nơi cả người Chính thống giáo và người Công giáo Hy Lạp đều mừng lễ Phục sinh.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào lúc nửa đêm thứ Bảy, nhưng theo các nguồn tin của chính phủ Ukraina, một người lính đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại phía đông của quốc gia này vào hôm Chúa nhật, và đây dường như là một sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một sứ điệp, Đức Thượng phụ Constantinopolis là Bartholomaios I đã kêu gọi các tín hữu làm chứng cho lòng yêu thương những người thân cận của mình giữa những tàn khốc của thế giới ngày nay, đang bị xâu xé bởi chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và đau khổ.

Vị Tổng giám mục Chính thống của Italia và Malta là Gennadios Zervos mời gọi các tín hữu hãy “thanh tẩy tâm hồn” để có thể “cảm nhận trọn vẹn Đấng Phục Sinh đang hiện diện”, còn Đức Thượng phụ Giáo hội Chính thống Serbia là Irinej đã gửi sứ điệp Phục sinh mời gọi các tín hữu hãy tha thứ, “đừng phán xét người khác, đừng sợ hãi thế gian với những hệ tư tưởng thế tục, sự chia rẽ, hận thù và bạo lực”. ■

(Vatican Radio)

Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ nhận Giải thưởng

và can đảm” và “tiếng nói của ngài đã trở thành một tiếng nói của lương tâm”, nhắc nhở mọi công dân phải dành ưu tiên cho con người và châu Âu phải kiên trì dẫn thân xây dựng nền “tự do, hòa bình, công lý, dân chủ và đoàn kết”.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Sala Regia của Điện Tông Tòa, bắt đầu với các bài diễn văn của Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz (người nhận giải này năm 2015); của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker; và của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.

Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết Vua Tây Ban Nha Philippe VI, cũng sẽ có mặt tại buổi lễ. Ngoài ra Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng xác nhận bà sẽ đến tham dự lễ trao giải.

Ngày hôm trước, ba vị Chủ tịch châu Âu sẽ tham dự một cuộc thảo luận về tình hình của Liên minh châu Âu. Trước đó là tuyên bố của Thủ tướng Italia Matteo Renzi.

Giải thưởng được đặt theo tên của Charlemagne (742-814), là vua của người Franc, là Hoàng đế của phương Tây và là người sáng lập đế chế Carolingian - ngày nay vẫn còn dấu tích ở Aachen. Charlemagne được coi như Người cha của cả châu Âu. ■

(Zenit)

Đức Tổng giám mục Boutros Marayati: “Aleppo đang chết dần chết mòn”

WHĐ (02.05.2016) – Hôm thứ Sáu 29-04, Đức Tổng giám mục Công giáo nghi lễ Armenia Boutros Marayati, người Armenia, Tổng giám phận Aleppo, đã lên tiếng than thở về số phận bi đát của dân tộc và thành phố của ngài từ nhiều ngày qua đã phải hứng chịu nhiều trận mưa bom dữ dội.

“Mọi người đều kêu lên: ‘Xin hãy cứu lấy Aleppo’, và ‘Aleppo đang diệt vong’”. Đó là tiếng kêu thống thiết của vị giám mục tại một thành phố đang phải hứng chịu những trận bom khủng khiếp từ nhiều ngày qua, theo như tường thuật của hãng tin Fides hôm 29 tháng Tư vừa qua. Đức Tổng giám mục Aleppo nói: “Chúng tôi gọi đây là cuộc nội chiến và những người phải trả giá đắt nhất là các thường dân, phía bên này cũng như bên kia, trước hết là các cháu nhỏ”.

Khu vực trung tâm Aleppo, nơi có Tòa tổng giám mục, nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria, trong mấy ngày này đã phải trải qua những trận mưa pháo, các vụ pháo kích trước đây chưa hề có, từ các khu vực do quân nổi dậy chống chính quyền nắm vào.

Các khu vực này, dưới quyền kiểm soát của các đội quân liên minh với các tổ chức Hồi giáo thánh chiến, cũng là nạn nhân của các trận pháo kích từ phía quân đội. Một bệnh viện do Hiệp hội Bác sĩ không Biên giới phụ trách, đã trúng đạn pháo kích, khiến khoảng năm chục người bị nạn.

“Cơn ác mộng”

Đức Tổng giám mục Marayati kể lại: “Chúng tôi thấy những làn đạn bay tới khu chúng tôi ở và chúng tôi nghe tiếng bom nổ ở phía xa. Trong mấy tuần lễ thực hiện ngừng bắn, trường học được mở cửa trở lại, và chúng tôi cử hành lễ Phục Sinh trong các nhà thờ của chúng tôi và dân chúng cứ ngỡ rằng mình đang mơ”.

Rồi ngài kể tiếp: “Nhưng sau những ngày hy vọng ấy, giấc mơ giờ đã biến thành “một cơn ác mộng còn đen tối hơn nữa”. Đức Tổng giám mục Marayati hy vọng các cuộc thương thuyết tại Geneva sẽ được mở lại vào ngày 10 tháng Năm tới đây, và “nếu không đạt được một thỏa thuận ngừng



Đức Tổng giám mục Boutros Marayati

bắn mới, những ngày sắp tới sẽ là những ngày thật khủng khiếp”.

Theo Đức Tổng giám mục Marayati, số phận của Aleppo và của dân tộc Syria nằm trong tay các cường quốc: “Cuộc đụng độ có chấm dứt hay không còn tùy ở Hoa Kỳ, ở Nga và các lực lượng khác trong vùng.” Theo ngài, chỉ có họ mới có thể buộc tất cả các bên tham chiến phải chấm dứt chiến tranh, bằng cách gạt sang một bên các quyền lợi và ý đồ thâm kín vốn không ngừng nuôi dưỡng cuộc tàn sát này.

Khủng bố

Đức cha Antoine Audo, giám mục giáo phận Aleppo nghi lễ Chalde, cũng chia sẻ phân tích của Đức Tổng giám mục Marayati về tình hình. Ngài khẳng định trên trang mạng của Hội giáo hoàng “Trợ giúp các Giáo hội lâm nguy” (KIN) rằng các nhóm nổi dậy thuộc mặt trận Al-Nostra bị người Hồi giáo thánh chiến đang kiểm soát một số nơi ở Aleppo, chế ngự. Ngài cho biết thêm là những người này đang gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng qua các vụ pháo kích. “Đó là những nhóm do nước ngoài tài trợ. Họ không thuộc Syria. Ở đây, người Kitô hữu và người Hồi giáo chúng tôi có mối tương quan tốt với nhau, và luôn luôn là như vậy”.

Đức Giám mục Audo cho rằng các cuộc xung đột tiếp diễn sẽ khiến cho có thêm nhiều Kitô hữu bỏ xứ sở đi tị nạn nơi khác: “Trước cuộc chiến, Aleppo có hơn 150.000 Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Ngày nay, khoảng hai phần ba trong số họ đã bỏ đi nơi khác trong nước hay đi tị nạn ở nước ngoài, chẳng hạn sang Liban và các nước phương Tây. Số người còn lại chủ yếu là những người già và những người nghèo khổ nhất”. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chọn nó làm quê hương vĩnh hằng, và quên rằng quê thật của ta ở trên trời cao (Pl 3,20). “Hãy tìm kiếm những điều trên cao” (Cl 3,1). Đừng dập tắt nỗi khát khao những điều cao cả. Ước gì Chúa Giêsu, Đấng được đưa lên cao, kéo ta lên khỏi cái tầm thường ô trọc mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.

Xin dạy chúng con biết đường
lên trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến
mạng cho anh em.

Khi ngược nhìn lên quê hương
vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm
sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa
trở lại.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên
hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc
sống ở đời
không làm chúng con quên trời
cao;
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân chúng
con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày
của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang
tỏ hiện. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục kêu gọi hòa bình...

để tham dự cuộc đàm phán khẩn cấp về cuộc xung đột tại Syria với đặc sứ Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura và các ngoại trưởng Ả Rập Saudi và Jordan. Đối với Hoa Kỳ, việc chấm dứt bạo lực tại Aleppo và tái lập tình trạng không đối đầu là một trong những ưu tiên hàng đầu. Còn về phía Nga, vẫn theo AFP, họ cho rằng cuộc đàm phán đang diễn ra chỉ đưa đến việc tạm ngừng những cuộc giao tranh tại tỉnh Aleppo mà thôi. ■

(Theo Vatican Radio)

Trung Quốc: Gần 20.000 người được rửa tội vào dịp lễ Phục sinh 2016



WHĐ (03.05.2016) – Dịp lễ Phục sinh vừa qua, gần 20.000 người – chính xác là 19.615 người – thuộc nhiều cộng đoàn Công giáo ở Trung Quốc đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội. Con số thống kê do Viện Nghiên cứu Văn hóa Đức tin Hà Bắc thực hiện và công bố, năm thứ chín liên tiếp. So với năm trước, năm nay số tân tòng tăng hơn một chút và hầu hết là người lớn. Tuy nhiên, Phục Sinh không phải là dịp duy nhất rửa tội cho các dự tòng, và hơn nữa, không thể thu thập dữ liệu của nhiều cộng đoàn, do đó con số này thường không thể được coi là đầy đủ.

Tỉnh Hà Bắc, vốn được coi là thành trì của đạo Công giáo ở Trung Quốc, một lần nữa lại dẫn đầu danh sách về số tân tòng với 4.063 người, trong khi tỉnh Cát Lâm ở phía Đông Bắc, đạt mức tăng cao nhất (500%) so với năm ngoái với 775 người được rửa tội. Ngoài ra việc chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho các dự tòng cũng luôn được lưu tâm hơn. Một số linh mục giáo phận cho biết: “Sau giai đoạn khảo hạch và rửa tội, việc đồng hành thiêng liêng vẫn tiếp tục và được đẩy mạnh qua các cuộc hành hương và tĩnh tâm, để giúp các tân tòng trở nên chứng nhân đích thực của đức tin và những thừa sai trong môi trường của họ”.

Cha Vương Hải Long ở tỉnh Hải Nam, đã rửa tội cho 12 người, nhấn mạnh: “Ở đây, việc thực thi sứ mạng Phúc âm hóa chủ yếu là do các giáo dân. Thật vậy, địa bàn của chúng tôi quá rộng, đi lại cũng khó khăn và có ít linh mục, chỉ có hai người. Do đó, mấy năm qua, chúng tôi đã thành lập một nhóm giáo lý viên giáo dân nòng cốt để họ dạy phần lớn giáo lý. Như thế các linh mục chúng tôi mới có thể làm mục vụ nhiều hơn”. ■

(Agenzia Fides)

Hong Kong: Người Công giáo xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho việc chấm dứt các vụ bách hại đạo tại Trung Quốc

WHĐ (28.04.2016) – Nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng tới, Đức hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Tổng giám mục Hong Kong, đã chủ tọa một cuộc tập họp gồm khoảng 100 tín hữu trước văn phòng liên lạc Trung Quốc của thành phố hòm Chúa nhật 24-04 vừa qua.

Đức hồng y Quân tuyên bố: “Đứng trước các vụ bách hại này, chúng tôi không thể cam lòng chịu đựng. Chúng tôi không thể ở yên, thụ động. Nếu chúng tôi im lặng, chúng tôi trở thành những kẻ đồng lõa”.

Cuộc tập họp nhằm mục đích cầu nguyện và yêu cầu chấm dứt các vụ bách hại các Kitô hữu tại Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc vốn xem các tôn giáo như một công cụ du nhập ảnh hưởng của nước ngoài, nên luôn có thái độ từ nghi ngờ đến thù địch. Gần đây nhất, ngày 14-04, vợ của một vị mục sư Tin Lành đã bị chôn sống khi cố ngăn cản không cho người ta triệt hạ nhà thờ của họ.

Vào hai ngày 22 và 23 tháng Tư, trong một cuộc họp lãnh đạo về các vấn đề tôn giáo, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người chủ trương “Trung Quốc hóa” các tôn giáo, đã tuyên bố rằng các nhóm tôn giáo “phải hòa trộn các học thuyết tôn giáo của họ với văn hóa Trung Quốc”. Ông còn đòi hỏi các tôn giáo này, đồng thời, “phải một lòng với cuộc cải tổ Trung Quốc, với phong trào mở cửa và hiện đại hóa theo hướng chủ nghĩa xã hội bằng cách góp công sức cho việc thể hiện giấc mơ đem lại sức sống cho quốc gia Trung Quốc”.

Một thỉnh cầu kính gửi Đức Thánh Cha Phanxicô

Tại cuộc tập họp nói trên, một thỉnh cầu cũng đã được gửi tới Đức Thánh Cha Phanxicô để xin ngài cầu nguyện



Đức hồng y Giuse Trần Nhật Quân

cho sự tự do tôn giáo và cho việc chấm dứt các cuộc bách hại, nhân dịp Ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc. Ngày cầu nguyện này, do Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI thiết lập vào năm 2007, được tổ chức hằng năm vào ngày 24 tháng Năm, ngày người Công giáo Trung Quốc mừng kính Đức Bà phù hộ các giáo hữu, được sùng kính cách riêng tại Đền Thánh Xà Sơn ở Thượng Hải.

Thỉnh nguyện này, do sáng kiến của Ủy ban Công lý và Hòa bình giáo phận Hong Kong, đã thu thập được khoảng 800 chữ ký. Một thành viên của Ủy ban cho biết: “Chúng tôi hy vọng Đức Thánh Cha trong khi cầu nguyện, ngài sẽ thêm lời cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến dịch loại bỏ thánh giá và cho hai giám mục mất tích”.

Những người ký vào bản thỉnh cầu tỏ dấu lo ngại về số phận của hai vị giám mục người Trung Quốc: Đức cha Giacôbê Tô Triết Dân (84 tuổi), giám mục Bảo Định và Đức cha Cosma Sư Ân Tường (95 tuổi), giám mục Dịch Huyền. Cả hai giám mục này đã bị giam giữ từ nhiều năm nay, và từ hơn mười lăm năm nay, người ta không còn tin tức gì về các ngài. Theo các thông tin chưa được xác nhận, Đức cha Cosmas có thể đã chết trong tù.

Bản thỉnh nguyện nói rằng “hai giám mục này đã bị giam giữ hơn nửa đời người của các ngài”, và xin Đức Thánh Cha “tìm hiểu về số phận của các ngài khi đối thoại với nhà cầm quyền Trung Quốc”. ■

(La Croix)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf
